

ICHI - หรือจะรอซัดๆ แล้วซัดตาม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

หลายๆ ท่าน อาจจะเปิดคอลัมน์มา แล้วเห็นกราฟก่อนเลย ซึ่งก็พอจะรู้แหละว่า ข้อความที่จั่วหัวของหุ้น ICHI จะหมายถึงอะไร อย่างไร แต่ หุ้น ICHI เลยครับ เหนือเมฆจะรวมไปถึงตลาด หรือ SET Index ด้วยเหมือนเดิมแหละครับ... วันก่อน เหนือเมฆได้กล่าวไว้ใน LIVE และ ซีภาพให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ถ้าอยากจะทำกำไรลงไปที่ต่ำกว่า 1500 เมื่อล่าสุดที่ผ่านมาเร็ว ๆ นั้น เป็นจุดที่ต่ำสุดไปแล้ว หรือ Bottom Out ไปแล้วได้นั้น จะต้องขึ้นอะไรอย่างไรให้ได้เสียก่อน... ซึ่งเครื่องมือที่ง่าย ๆ แต่ยังใช้ได้ยังมีประสิทธิภาพเสมอ คือ SMA25 และ เส้น Trend Line นั่นก็จะหมายถึงว่า ถ้าอยากจะทำกำไรจุดต่ำสุดไปแล้วนั้น ก็ต้องผ่าน Down Trend Line ให้ได้ก่อน ก็ลอง ๆ ไปดูนะครับ เส้นอยู่ตรงไหน หรือ ถ้าไม่รู้ก็ให้ใช้เส้น SMA25days ไปก่อนก็ได้ ซึ่งในระยะนี้ ระดับน่าจะใกล้เคียงกัน แล้วนั้นยังไม่พอ ต่อให้ผ่านเส้น Down Trend Line และ ผ่าน SMA25days ไปได้ แต่ถ้ายังไม่สามารถไปได้สูงกว่า 1570 ให้ได้ โอกาสที่จะบอกว่าเราได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ก็ยังไม่แน่นอนครับ... อาจจะพร้อมตกลงมาต่ำกว่า Low ครั้งล่าสุด อีกก็ได้ นี่แหละครับ ถึงเป็นที่มาว่า หากจะเอาซัดๆ แล้วซัดตาม ก็ต้องดูกันตามภาพที่กล่าวมานี้ไว้ก่อนแหละครับ ถ้ายังทำไม่ได้ ก็ยังไม่ชัดเจนว่า ตลาดจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว... แต่นี้เป็นภาพของระยะสั้น และสำหรับคนที่ จะเล่นแบบเก็งกำไรด้วยความสบายใจนะ ถ้าจะเป็นเรื่องของคนที่จะเก็งยาวๆ หรือ เน้นถือหุ้นยาวๆ หน่อย บอกแล้วว่า แถวๆ นี้ คือ ปลายๆ คลื่น 4 ไว้ก่อน จึงต้องซื้อเก็ง ในการจะเป็นคลื่น 5 เว้นแต่ต่ำกว่า 1450

ดูตามเกม...

ก็เรียกว่า ยังต้องลุ้นความชัดเจนเหมือนกันนะ เพราะการขึ้นมาทดสอบที่ระดับพื้นที่ High เดิม อาจจะไม่ผ่านก็ได้ เพราะโดยในทางเทคนิค ถือว่าเป็นแนวต้าน แต่ถ้าผ่าน ก็ยาวนะ

- แนวรับ : ... 14.6-14.4 ไม่ควรต่ำกว่า 14.2 ไว้ก่อน
- เป้าหมาย : ... 20.0-22.0 เป็นเป้าแรกของการเล่นรอบ

Price Chart...(ICHI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ICHI... พื้นที่แนวต้านอยู่ที่ 14.8-15.0 นั้นแปลว่า ตอนนี้ กำลังขึ้นมาทดสอบ High เดิม โดยตามนิสัยของหุ้นแล้วนั้น การ กระชก High มักจะมี New High นะ (แต่ไม่เสมอไป แคส่วนใหญ่)... เอาเป็นว่าดูในระยะสั้น หากไม่ต่ำกว่า 14.0 เสียก่อน ก็มีลุ้นต่อ และ หากยืนระดับ 15.00 ได้อย่างมั่นคง นั้นแหละครับ ถือว่าซัด จะซัดตามน้ำ ก็ได้เลยนั้นแหละ... แต่ถ้าจะซื้อแบบหวังดีทาง เราคาดาวจะขึ้นได้แต่ๆ นั้น ก็ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 14.0 ไว้ก่อน จะอุ่นใจกว่านะครับ... แล้วรูปแบบของโครงสร้างใหญ่ๆ หากจะมีการเป็นขาขึ้นจริง เราอาจจะหวังรูปแบบ ตัว V ได้เลยเหมือนกันนะครับ เป้า 20.0-22.0 แคเล่นรอบสั้น ถ้าถือยาว ก็ยังน่าสน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นหน้าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน